

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๒



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๗๖ คน ได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) เพื่อขอทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณแทนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายจำนวนหลายรายการ เช่น รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๗๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงจังหวัด เพื่อให้แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น เนื่องจากใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว หรือไม่สามาริใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งงบประมาณรายการเงินเหลือจ่ายจากการลงนามก่อนที่ผู้กพันในสัญญาแล้วทุกรายการ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องนำงบประมาณเหลือจ่ายไปพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายในรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายเพื่อนำไปใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอดังกล่าวแล้ว จำนวน ๖๑๘,๐๖๑,๑๑๐.๗๐ บาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ อีกจำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายที่โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๑๘,๐๖๑,๑๑๐.๗๐ บาท สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายที่ยังคงเหลือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรร

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายภายใต้รายการและวงเงินเหลือจ่ายของตนเอง หรือขอใช้ภายใต้รายการและวงเงินที่ส่งคืนหรือกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ ตามความจำเป็น และเหมาะสม ในลักษณะการกระจายงบประมาณเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐพล นราดิศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๓๗

<http://www.chiangmailocal.go.th>

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รับที่ 3495
วันที่ ๕.๘ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา.....



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่รับ 28845
วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา.....

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๖๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราช)

สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
รับที่ 15347
วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๓

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๗๖ คน ได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) เพื่อขอทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณแทนเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายจำนวนหลายรายการ เช่น รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๗๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงจังหวัด เพื่อให้แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลลงคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น เนื่องจากใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ดำเนินการแล้ว หรือไม่สามารุใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งงบประมาณรายการเงินเหลือจ่ายจากการลงนามก่อนนี้ผูกพันในสัญญาแล้วทุกรายการ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องนำงบประมาณเหลือจ่ายไปพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายในรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย เพื่อนำไปใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอดังกล่าวแล้ว จำนวน ๖๑๙,๐๖๑,๑๑๐.๗๐ บาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ อีกจำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายที่โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๑๙,๐๖๑,๑๑๐.๗๐ บาท สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายที่ยังคงเหลือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายภายใต้รายการและวงเงินเหลือจ่ายของตนเอง หรือขอใช้ภายใต้รายการ

/และวงเงิน...

และวงเงินที่ส่งคืนหรือกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ ตามความจำเป็น
และเหมาะสม ในลักษณะการกระจายงบประมาณเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖